



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ฉบับประจำวันที 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ย้ำแปลงเพศคิดรอบคอบ

"ดร.วัลลภ" นักจิตวิทยาชื่อดังเตือนกะเทยที่คิดจะผ่าตัดอวัยวะหรือแปลงเพศต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบสภาพจิตใจก่อน ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียต่อการปรับฮอร์โมนในร่างกาย

แฉเคยมีนางงามสาวประเภทสองเข้ามาปรึกษาสภาพจิตใจเพราะภายหลังผ่าตัดมีอารมณ์แปรปรวนอย่างรุนแรง บางรายคิดฆ่าตัวตาย

ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสผ่าตัดอวัยวะที่กำลังนิยมในกลุ่มสาวประเภทสองว่า ความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ก้าวข้ามขั้นตอนทางจิตเวช ซึ่งผู้ที่ต้องการผ่าตัดอวัยวะหรือแปลงเพศจะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพจิตใจและประวัติส่วนตัวมาอย่างดี โดยมีนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ร่วมกันวินิจฉัยว่าจะผ่าตัดได้หรือไม่ แต่ปรากฏว่าสถานพยาบาลเอกชนและคลินิกศัลยกรรมความงามส่วนใหญ่ไม่ทำตามกระบวนการนี้ให้ถูกต้อง

นักจิตวิทยาผู้นี้กล่าวว่า ตามหลักกฎหมายแล้ว ผู้ที่ตัดสินใจผ่าตัดอวัยวะหรือแปลงเพศต้องเข้ารับการตรวจสอบทางจิตเวชเสียก่อน ซึ่งโรงพยาบาลภาครัฐต้องใช้กระบวนการนี้ประมาณ 3-6 เดือนก่อนจะลงมือผ่าตัด แต่ทุกวันนี้สถานพยาบาลเอกชนกลับทำแบบฉาบฉวย แค่เดินเข้าคลินิกแล้วบอกหมอว่าจะผ่าตัดเอาอวัยวะทิ้งก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องตรวจสอบสภาพอะไรเลย

"ธุรกิจศัลยกรรมความงามในเมืองไทยกำลังรุ่ง จึงคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนไข้ และยังอาศัยช่องว่างกฎหมายเอาเปรียบคนไข้ทุกประตู ที่ร้ายกาจก็คือมีหนังสือยินยอมให้เซ็นว่าจะไม่ฟ้องร้องหากเกิดความเสียหายเพราะการผ่าตัดเกิดขึ้นจากความสมัครใจของคนไข้เอง มีคนไข้บอกว่า หมอผ่าตัดแบบชุกๆ ไม่ยอมดูแลจึงต้องไปเสียเงินค่ารักษาเพิ่มอีก" ดร.วัลลภกล่าว

ดร.วัลลภกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมามีผู้ที่ผ่าตัดอวัยวะและแปลงเพศมาขอคำปรึกษากับตนเนื่องจากภายหลังผ่าตัดแล้วเกิดการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนในร่างกาย บางคนที่ไม่สามารถปรับฮอร์โมนในร่างกายให้เกิดความสมดุลได้ จะเกิดอารมณ์แปรปรวน หดหู่ ซึมเศร้าอย่างรุนแรง หงุดหงิดง่าย บางคนมีอาการรุนแรงจนถึงขนาดคิดฆ่าตัวตาย เมื่อปีที่แล้วมีนางงามสาวประเภทสองเข้ามาหาถึง 7 รายพร้อมกัน ที่ต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตคือการใช้พลังจิตคุมกายให้แน่นแน่ เช่น ปรับระบบเส้นประสาท เลือดลมให้สมดุล การหายใจอย่างสม่ำเสมอ

การแปลงเพศเป็นการผ่าตัดขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการรับรู้เพศ เพื่อสร้างอวัยวะเพศหญิงจากอวัยวะเพศชาย (หรืออวัยวะเพศชายจากอวัยวะเพศหญิง) ให้มีลักษณะภายนอกตรงตามสภาพจิตใจ โดยทั่วไปแล้วการแปลงเพศจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติและสภาวะจิตใจที่พร้อมต่อการเข้ารับการผ่าตัด จะต้องรับการตรวจจากจิตแพทย์ว่าได้ผ่านการทดสอบโดยมีคุณสมบัติความพร้อมตามมาตรฐานโลกดังนี้ 1.ได้ดำรงชีวิตแบบหญิงติดต่อกันเป็นระยะที่ยาวนานกว่า 1 ปีขึ้นไป 2.เคยใช้ชีวิตเป็นหญิงอย่างสมบูรณ์ที่ครอบครัวยอมรับได้ และมีความสุขโดยไม่มีความกดดันใดๆ 3.มีความรู้สึกเป็นหญิงมานานแล้ว หรืออาจจะเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ได้ 4.มีความรู้สึกถึงเกี้ยวอวัยวะเพศของตัวเอง และคิดว่าเป็นส่วนเกิน 5.มีความรู้สึกไม่ชอบ

พฤติกรรมของพวกกรักรวมเพศ 6.เคยรับประทานฮอร์โมนเพศหญิงมาก่อน ไม่ว่าจะ เป็นในรูปยารับประทานหรือ ยาฉีด เพราะโดยทั่วไปแล้วถ้าไม่ได้ตั้งใจจริงที่ต้องการจะเป็นหญิงคงไม่มีผู้ชายคนใดนำยาฮอร์โมนเพศหญิง มารับประทาน 7.ได้ผ่านการประเมินสภาพจิตใจว่าอยู่ในภาวะที่ปกติและพร้อมต่อการผ่าตัดโดยจิตแพทย์ และ ให้ใบรับรองสำหรับการผ่าตัดอย่างถูกต้องตามหลักการทดสอบสภาพจิตใจ